

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

นำเสนอเมื่อ : 25 ม.ค. 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น

และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง

และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป...

รางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ “คุรุสภาสุดดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย เข็ม “คุรุสภาสุดดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รวมจำนวน 27 รางวัล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

โดยปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

และต้องตรงตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และไม่อยู่ระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย

แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม

รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เกณฑ์การพิจารณา ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ มี 2 วิธี คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท

เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง

ซึ่งสามารถลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ใ้บุคคลอื่นเสนอผลงานซ้ำอีก

การเสนอผลงาน มีรายละเอียดดังนี้ 1) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัดทุกสังกัด
ส่งผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
ในกรุงเทพมหานครทุกสังกัด ส่งผลงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ 3) ผู้บริหารการศึกษา
ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานครทุกสังกัด ส่งผลงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้
ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ
กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด
และส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

วิธีการคัดเลือก มีดังนี้

การคัดเลือกครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวนไม่เกิน 20 คน โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดรวมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทุกสังกัด ให้ได้ ครู จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์
จำนวน 1 คน ในจังหวัด รวมจำนวน 5 คน แล้วประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน และให้บันทึกข้อมูลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ
งานรางวัลคุรุสภา” (tepis2.ksp.or.th) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565
แล้วส่งรายงานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ทางอีเมล chanida@ksp.or.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ส่วนการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร
ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการคัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนผู้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด
เสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2565
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นที่สุด และกำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2566
หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพหรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน แล้วแต่กรณี

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่
สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0 2282 3154 หรือ 0 2281 4843

รางวัล “คุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๕



ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เข้าร่วมการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล **คุรุสภา**

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องตรงตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ณ ปัจจุบัน
- ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ
- ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย
- ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน



รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

- เป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ (๑๐๐ คะแนน)
- เป็นผู้จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (๑๐๐ คะแนน)

ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อสามารถเสนอผลงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประกาศรายชื่อและเสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา: 023049899 www.ksp.or.th Khurusapha official Khurusapha @Khurusapha Khuru On Mobile

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35478/

